



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 501 /2553

1 กันยายน 2553

ไทยจับมือจีน ร่วมหารือด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร พร้อมเตรียมการนำผลไม้เข้าร่วมในกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่16

นายธรรมรัตน์ หวังหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการเจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง เดินทางยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมหารือถึงความร่วมมือในโครงการผลไม้ไทยคุณภาพสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 โดยในเอเชียมีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวซึ่งได้เป็นประธานร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาและส่งออกผลไม้ไทยคุณภาพสำหรับการเลี้ยงรับรองผู้นำประเทศและแขก VIP จำนวน 45 ประเทศ จากผู้แทนประเทศไทยให้แก่ผู้บริหารมณฑลกวางตุ้ง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 นั้น จะมีการเชิญตัวแทนนักกีฬาไทยและประเทศต่าง ๆ แขก VIP และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ เข้าร่วมงาน สำหรับผลไม้ที่จะใช้ในโครงการนี้ประกอบด้วย ผลไม้สดคุณภาพมาตรฐาน 6 ชนิด จำนวน 5 ตัน และผลไม้แปรรูปจำนวน 500 กิโลกรัม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เพื่อจัดเลี้ยงผู้นำประเทศและแขก VIP ประกอบด้วย ผลไม้สด 2 ตัน ผลไม้แปรรูป 300 กิโลกรัม ส่วนที่ 2 เพื่อมอบสำหรับแขก VIP ประกอบด้วย ผลไม้สด 2 ตัน และ ส่วนที่ 3 เพื่อจัดนิทรรศการ แนะนำ แจกชิม ประกอบด้วย ผลไม้สด 1 ตัน ผลไม้แปรรูป 200 กิโลกรัม ซึ่งได้มีการจัดทำข้อตกลงแนวทางปฏิบัติที่จะดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนำผลไม้ไปแนะนำและสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงรับรองผู้นำประเทศ และแขก VIP ที่มาร่วมในงานแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 พร้อมแต่งตั้งผู้แทนประเทศไทยที่จะรับผิดชอบในการประสานการดำเนินงานกับผู้แทนของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดหา ตรวจสอบ รับรองคุณภาพ และส่งออกผลไม้ไทย โดยมีคำแนะนำวิธีการบริโภค และการเก็บรักษาที่ถูกต้อง ให้กับผู้แทนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ส่วนกิจกรรมโครงการการจัดหา ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพผลไม้ไทย มีการคัดเลือกสวนผลไม้ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GAP และแหล่งรวบรวมที่มี GMP ภายใต้การแนะนำจากหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลการผลิตผลไม้ของเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร การทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาผลไม้กับเจ้าของสวนผลไม้ที่ได้รับคัดเลือก โดยจะต้องสามารถ ผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพตามชนิด ปริมาณ และเวลาที่กำหนด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในด้านการผลิตผลไม้และตรวจสอบรับรองการผลิตผลไม้ เข้าไปให้คำแนะนำเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสม โดยเชิญเจ้าหน้าที่ CIQ จากสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการผลิตผลไม้ตามมาตรฐาน GAP พร้อมคัดเกรดผลไม้คุณภาพดีจากโรงงานคัดบรรจุผลไม้ที่ได้มาตรฐาน GMP บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีการระบุแหล่งผลิต คำแนะนำวิธีการคัดเลือกก่อนการ

ส่งออก และการเก็บรักษาผลไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจนถึงการขนส่งจากแหล่งผลิตถึงสนามบินสุวรรณภูมิก่อนการส่งมอบ และขนส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับการส่งมอบ และแนะนำผลไม้ไทย ได้มีการจัดพิธีส่งมอบผลไม้ไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 จากรัฐบาลไทยให้กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยเป็นประธานการส่งมอบผลไม้ และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ ซึ่งในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลไม้ไทย และกิจกรรมแนะนำผลไม้ไทยให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิทุกวัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ประเทศไทยได้มีการส่งผลไม้ไปร่วมสนับสนุนงานกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแนะนำผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะจัดนิทรรศการแนะนำขั้นตอนการผลิตการผลิตผลไม้ไทยที่ได้มาตรฐานปลอดภัย วิธีการบริโภค คุณค่าทางโภชนาการ การเก็บรักษาที่ถูกต้อง มีการแจก ซิม แนะนำผลไม้ไทยผ่านสื่อมวลชน เนื่องจากชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านโภชนาการ วิธีการบริโภค และการเก็บรักษาผลไม้เมืองร้อนของไทยที่ถูกต้องเหมาะสม
